

“คลีเน็กซ์” ชวนบิวตี้บล็อกเกอร์ “หญิงแยม” และ เมคอัพอาร์ติส “ฟลุค – รพี” แชร์ประสบการณ์หน้า ใส



“คลีเน็กซ์” จัดกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

ชวนบิวตี้บล็อกเกอร์ “หญิงแยม” แท็คทิมเมคอัพอาร์ติส “ฟลุค – รพี” (Alwaysfluke)

แชร์ประสบการณ์การใช้คลีเน็กซ์ ไรท์ ที่

ในกิจกรรม “Beauty Workshop เตรียมผิวใส อวดผิวสวย”

เพราะใส่ใจความสวยในทุกขั้นตอนของใบหน้า บริษัท คิมเบอร์ลีย์-คลีอา ประเทศไทย จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กระดาษเช็ดหน้าคลีเน็กซ์ จึงจัดกิจกรรม “Beauty Workshop เตรียมผิวใส อวดผิวสวย” สุดเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับสาว ๆ ที่รักการดูแลผิวหน้าและอยากมีผิวสวยสุขภาพดี ร่วมกับ ลาเนจ เครื่องสำอางค์ชื่อดังจากประเทศเกาหลี พร้อมชวนบิวตี้ บล็อกเกอร์สุดเซ็กซี่ “หญิงแยม – นนทพร ธีระวัฒนสุข” แท็คทิมเมคอัพอาร์ติสชื่อดัง “ฟลุค – รพี ชูสุวรรณ” (Alwaysfluke) แชร์ประสบการณ์การใช้คลีเน็กซ์ ไรท์ ที่ เพื่อเปิดประสบการณ์สาว ๆ ให้มีผิวหน้าที่สวยใสในทุกๆ วัน

โดย หญิงแยม – นนทพร ธีระวัฒนสุข บิวตี้บล็อกเกอร์สุดเซ็กซี่ ที่รับหน้าที่เป็นนางแบบให้กับ Alwaysfluke ในการบำรุงผิวหน้าให้มีสุขภาพดี เพื่อเตรียมผิวสวยให้พร้อมกับการแต่งหน้าแบบธรรมชาติ และร่วมแชร์ประสบการณ์การดูแลผิวให้สวยใส ครั้งนี้ว่า “การดูแลผิวก่อนการแต่งหน้าเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น แต่เพื่อให้การดูแลผิวพรรณสมบูรณ์แบบยั่งยืน การเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อผิวเป็นสิ่งสำคัญมากเช่นกัน ด้วยความเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องผิวแพ้ง่าย การเลือกใช้ที่ซุจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ซึ่งคลีเน็กซ์ ไรท์ ที่ มีความพิเศษตรงที่ผลิตจากเยื่อกระดาษบริสุทธิ์ 100% ถึง 3 ชั้น บวกกับเทคโนโลยีในการผลิต ที่ผสมผสานชั้นและสารสกัดจากชาขาวลงไปใ้เนื้อกระดาษทำให้สัมผัสที่ได้จากเนื้อกระดาษนี้นุ่มกว่ากระดาษเช็ดหน้าทั่วไป เช็ดแล้วรู้สึกสะอาดหมดจดกว่า เหมาะสำหรับการเช็ดหลังล้างหน้าและเช็ดเครื่องสำอางในทุกๆ วัน”

ด้าน “ฟลุค – รพี ชูสุวรรณ (Alwaysfluke) บิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง เผยว่า “สาว ๆ ในยุคโซเชียลเน็ตเวิร์คนี้ จะต้องมีความมั่นใจที่ดูสว่าง กระฉ่างใส ดังนั้นการแต่งหน้าออกมาให้สวยนั้น สิ่งสำคัญที่สุดอยู่ที่ผิวพรรณที่สวย สุขภาพดี จะยิ่งช่วยให้การแต่งหน้าดูสวยใสงามมากยิ่งขึ้น ซึ่งขั้นตอนที่สำคัญคือการล้างหน้าด้วยน้ำสะอาดและซับด้วยกระดาษทิชชูที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับผิวหน้าอย่าง คลีเน็กซ์ ไรท์ ที่ ต่อด้วยการบำรุงผิวเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้น และช่วยลดการ

ติงของผิวแห้ง รวมถึงการใช้มาสก์ หรือครีมต่างๆ เพื่อคืนความกระจ่างใส ก่อนจะแต่งหน้าบางๆแบบเผยผิวอย่างเป็นธรรมชาติ”

ถือเป็นกิจกรรมดีๆ อีกหนึ่งกิจกรรม สำหรับ “Beauty Workshop เตรียมผิวใส อวดผิวสวย” ในการดูแลผิวน้ำ ด้วยตัวเองง่ายๆ พร้อมเคล็ดลับไม่ลับกับการเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อผิวหน้า... สำหรับสาวๆ คนไหนที่พลาดโอกาสการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ แบบนี้สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมดีๆ ในครั้งต่อไปได้ที่ www.facebook.com/KleenexTH